



DI TRÚ & NHẬP TỊCH:

THÔNG TIN & GIẢI ĐÁP

LTS. Nội dung mục này được biên tập phỏng theo Chương trình Di Trú & Nhập Tịch hàng tuần của đài Saigon Houston, từ 3:00pm – 4:00pm, do Luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn phụ trách. Mọi thắc mắc hay tham khảo quý độc giả có thể liên lạc với văn phòng Ls. Tuấn qua điện thoại: (713) 647 – 9900 hoặc Email: ditru@luatsutuan.com



I/- THÔNG TIN:

Trong chương trình Di Trú & Nhập tịch trên Đài Sài Gòn Houston hàng tuần vào chiều Thứ Ba 27-8-2008. Ls. Nguyễn Đại Huy Tuấn đã đưa ra một vài thông tin và giải đáp những thắc mắc của thính giả gọi vào, Tuấn Vũ đã biên tập lại trong MỤC Di Trú & Nhập tịch số này như sau:

1.- Sự thay đổi của Luật CFA (Child For Children Status Protection Act) ban hành tháng 8 năm 2002, liên quan đến việc bảo vệ một đứa con hoặc là một đứa con ăn theo hồ sơ của cha mẹ. Trước khi có luật này thì tất cả những người con hay những người cháu đi ăn theo phải dưới 21 tuổi, mà nếu trên 21 tuổi thì rơi vào trường hợp ưu tiên phải đợi chờ lâu hơn. Nay theo Luật CFA thì những người con hay người cháu này có thể giữ được tình trạng giống như trước 21 tuổi. Ngày 30-4 và 8-5-2008 vừa qua Cơ quan của Sở Di Trú & Nhập tịch trong Bộ Nội An đã thông báo vài thay đổi đại để như sau: Những hồ sơ bị từ chối liên quan đến nhập tịch và thẻ xanh trước khi Luật CFA có hiệu lực, thì nay có quyền mở lại và cứu xét lại. Thứ nữa là nó giải thích thêm tình trạng giả sử như đã lập hôn thú rồi ly dị trước khi 21 tuổi qua hồ sơ cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh thì vẫn được giữ trong hoàn cảnh giống như là một đứa con dưới 21 tuổi chưa lập gia đình. Đồng thời xin lưu ý các đồng hương Việt Nam có rơi vào tình trạng tương tự, thì nên tham khảo với luật sư hay cơ quan nào đó để giúp. Đồng thời coi lại hồ sơ, mang hồ sơ trực tiếp, nhất là giấy nộp từ đầu có biên lai và giấy chấp thuận đến các cơ quan thẩm quyền để họ xem mình có được giữ lại những quyền lợi được định cư hay có thẻ xanh hay không.

2.- Dự luật 4007 của Hạ Viện cho quốc tịch cho người con lai mà không cần phải thi quốc tịch như hiện nay. Nhưng đây mới chỉ là Dự luật nên chỉ có hiệu lực trong tương lai, sau khi được thông qua cả hai viện Quốc Hội là Hạ viện và Thượng viện Hao kỳ, rồi được Tổng thống ban hành theo đúng thủ tục lập pháp. Theo đó những con lai qua Mỹ theo diện này sẽ tự động có quốc tịch Hoa Kỳ như Luật Di TRÚ của nước Pháp hiện nay mà không cần phải thi quốc tịch như hiện nay. Tất nhiên mới là dự luật nên chúng ta phải chờ đợi thêm thời gian nữa.

3.- Về lịch trình giải quyết hồ sơ bảo lãnh các diện ưu tiên theo Bulletin tháng 6-2008 : Ưu tiên 1 là Cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con còn độc thân trên 21 tuổi thì giải quyết đến ngày 15-3-2002. Ưu tiên 3 là cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con đã lập gia đình thì đứng yên tới ngày 8-6-2000. Hồ sơ anh chị em là ưu tiên 4 là ngày 22-8-1997. Các hồ sơ thường trú nhân có Thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng và các con còn độc thân dưới 21 tuổi diện ưu tiên 2A là ngày 15-7-2003. Còn hồ sơ 2B là thẻ xanh bảo lãnh cho con còn độc thân trên 21 tuổi thì là ngày 1-8-1999.

II/- GIẢI ĐÁP:

1.- HỎI: Tôi có cậu em trai có thẻ xanh làm hồ sơ bảo lãnh cho vợ ở Việt Nam 24-7-2003, đã đóng tiền visa là 450 dollar cho Trung Tâm Visa và hồ sơ báo đã được chuyển về Việt Nam. Cậu em tôi có coi trong Visa Bulletine thì được biết khoảng tháng 7 năm 2008 hồ sơ sẽ được xét tới. Xin cho biết cậu em tôi phải chuẩn bị thế nào, giấy tờ gì mang theo khi cô vợ được kêu phỏng vấn



ĐÁP: Quan trọng nhất là khi nào phỏng vấn diện vợ chồng hay hôn thê, hôn phu, thì chứng cứ về mối quan hệ phải thật rõ ràng và đầy đủ, vì khác với việc bảo lãnh ruột thịt, không tin thì họ có thể thử DNA, còn vợ chồng nếu không có con thì rất khó để cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn tin tưởng được, nhất là trong thời điểm mà sự gian lận về loại hồ sơ bảo lãnh này rất cao. Cho nên chứng cứ thư từ, hình ảnh biên lai gửi tiền. . . tất cả phải rõ ràng, đầy đủ. Nhất là trong tình trạng của thân nhân cô. Vì hồ sơ này cũng sắp sửa đủ 5 năm năm rồi cho nên phải có chứng cứ khả tín trong 5 năm đó. Thứ nữa bây giờ cần bổ túc một số giấy tờ như bảo trợ tài chánh của em trai bà cho người vợ, và người vợ cũng cần có Sơ yếu lý lịch của Sở TƯ Pháp Việt Nam, xác nhận không phạm tội hay bị ngăn cản gì khác. Tất cả cần chuyển về Việt Nam để sửa soạn cho cuộc phỏng vấn trong vòng vài ba tháng nữa thôi. Ngoài ra yên tâm chờ đợi.

2/- HỎI: Tôi có hai câu hỏi:

1/- Gia đình tôi được người anh ở Clorado bảo lãnh qua Mỹ năm ngoái, nay tôi chuyển về sống ở Houston thì sau này có ảnh hưởng thi quốc tịch hay không?

2/- Má tôi có quốc tịch hiện đang được hưởng tiền bệnh SSI. Nếu mẹ tôi muốn trở về sống luôn tại Việt Nam thì có đượ chứng tiền đó nữa hay không?

ĐÁP: Trả lời trước câu hỏi thứ hai của cô, là nếu mẹ cô lãnh tiền trợ cấp của chính phủ, thì tiền này chỉ cấp cho những người cư ngụ tại Mỹ thôi. Vì thế nếu mẹ cô về Việt Nam sống thì những tiền trợ cấp đó sẽ bị cắt, còn tiền hưu trí thì còn tính căn cứ trên những quy định của chính phủ.

Về câu hỏi thứ nhất, có thể trả lời là khi được bảo lãnh hợp pháp qua Mỹ, cô có quyền ở bất cứ tiểu bang nào trong nước Mỹ. Tuy nhiên cô cần điền Mẫu đơn A R-11, cô có thể lên website trên mạng của Sở Di trú để lấy mẫu đơn này hay liên lạc với văn phòng luật sư Tuấn để lấy miễn phí. Nội dung mẫu đơn này là thông báo thay đổi địa chỉ cư ngụ của cô cho Sở Di Trú biết.

3/- HỎI: Tôi được con gái bảo lãnh qua đây được 7 tháng, đã có thẻ xanh. Nay muốn về Việt nam thu xếp một số việc gia đình. Tôi có thể về và ở lại Việt Nam bao lâu?

ĐÁP: Bà có thể về Việt Nam với Thẻ xanh và Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực và ở lại dưới 1 năm. Còn

ở lại trên 1 năm, muốn giữ lại thẻ xanh, bà cần xin Reentry Permit nữa. Tuy nhiên, nếu cẩn thận hơn, dù Bà về ở Việt Nam trên 6 tháng và dưới 1 năm, Bà cũng nên xin Reentry Permit, và cũng lưu ý thời gian ở ngoài nước Mỹ trên 6 tháng sẽ có ảnh hưởng đến thời gian 5 năm sống liên tục tại Mỹ để được thi quốc tịch.

4/-HỎI: Tôi có thẻ xanh và Hộ chiếu Việt Nam đã hết hạn. Tôi có thể dùng thẻ xanh xin visa về Việt Nam được không?

ĐÁP: Tất nhiên là được, nhưng không an toàn. Tốt nhất là cô cần xin gia hạn Hộ chiếu Việt Nam, rồi cùng với thẻ xanh mà về Việt Nam thì an toàn hơn.

5/- HỎI: Tôi qua đây theo diện Fiancé, đã nộp hồ sơ xin thẻ xanh và thẻ đi làm cách nay cũng hai tháng rồi. Vậy khoảng bao lâu tôi mới được phỏng vấn?

ĐÁP: Thủ tục giải quyết thẻ xanh bây giờ cũng rất nhanh và có thể cô sẽ được miễn phỏng vấn. Vì hồ sơ bảo lãnh hôn thê, hôn phu, cha mẹ, con cái bảo lãnh cho nhau có thể được miễn phỏng vấn. Nếu cô nộp hồ sơ cách nay hai ba tháng, nên trong vòng trung bình từ 6 đến 8 tháng cô sẽ được gọi phỏng vấn. Trước đây thời gian kéo dài 3 hay 4 năm mới được giải quyết. Trường hợp của cô có thể được miễn phỏng vấn, còn thời gian bao lâu cô sẽ được cấp thẻ xanh thì khó đoán vì nó tùy thuộc vào vấn đề “name check” của cơ quan an ninh.

6/-HỎI: Tôi hiện có một con gái chưa đầy một tuổi, sanh ở cháu tại Mỹ. Nếu bây giờ tôi đưa cháu về Việt Nam sống một thời gian dài, cháu có bị mất quốc tịch không? Và sau này cháu có thể bảo lãnh tôi vào Mỹ được không? Máy tuổi thì mới được mua vé máy bay? Một câu hỏi khác là nếu tôi bảo lãnh cho Mẹ qua du lịch Mỹ, sau này nếu bảo lãnh Mẹ qua Mỹ đoàn tụ thì có được không?

ĐÁP: Cháu gái con cô sanh ở Mỹ thì đương nhiên có quốc tịch Mỹ. Cháu có quyền sống ở Việt Nam hay bất cứ nước nào ngoài nước Mỹ, cháu vẫn không bị mất quốc tịch Mỹ. Cháu có thể trở về Mỹ bất cứ lúc nào. Sau này cháu có thể bảo lãnh cho cô vào Mỹ theo diện con bảo lãnh cho cha mẹ, với điều kiện lúc bảo lãnh cháu phải đủ 21 tuổi. Cháu nhỏ được phép đi máy bay, song phải đi theo cha mẹ hay người bảo hộ.



Lấy một thí dụ thực tế: Một du học sinh có con với một người có quốc tịch Mỹ, đứa trẻ đương nhiên có quốc tịch Mỹ vì sinh đẻ ở Mỹ. Nếu người sinh viên này sau khi hết chương trình học phải về Việt Nam đem theo đứa con, sau này đứa con có thể trở lại Mỹ vì nó là công dân Mỹ, còn người mẹ thì chỉ được vào Mỹ theo các diện khác khi hội đủ những điều kiện qui định của luật Di Trú Hoa Kỳ.

Về việc bảo lãnh cho Mẹ cô qua du lịch Mỹ bây giờ, thì sau này cô vẫn có thể làm hồ sơ bảo lãnh cho Mẹ cô qua định cư đoàn tụ với cô ở Mỹ. Miễn là trong mọi trường hợp phải khai đúng sự thật, không có gì gian dối.

71- HỎI: Tôi qua Mỹ theo diện du học ngày 7-1-2008, visa đã hết hạn vào tháng 1-2008. Tôi còn đang đi học. Xin cho biết chừng nào tôi gia hạn được để ở lại tiếp tục học.

ĐÁP: Visa thường là do Lãnh sự quán Hoa Kỳ cấp để được nhập cảnh Hoa Kỳ. Khi vào nước Mỹ rồi thì quan tâm của Sở Di Trú là mẫu I-94 chứ không phải Visa. Cho nên, nếu cô đi khỏi nước Mỹ thì cố mới cần chú ý đến Visa. Thành ra visa hết hạn không sao, miễn là cô không rời khỏi nước Mỹ là được rồi. Thứ nữa là khi cô vào Mỹ người ta chỉ chú ý hoàn toàn mẫu I-94. Thông thường một du sinh mẫu I-94 người ta không đề ngày hết hạn mà chỉ đề ngày đương sự đến Mỹ và quyền ở lại Mỹ cho đến khi nào không còn đi học hay bị phạm luật đến mức phải bị trục xuất. Ví dụ sinh viên du học không được phép đi làm ngoài giờ học, nếu vi phạm có thể bị trục xuất.

8/- HỎI: Năm 2003 tôi có thể xanh bảo lãnh cho hai đứa con còn độc thân ở Việt Nam. Bây giờ tôi đã có quốc tịch, nếu các con tôi làm hôn thú thì hồ sơ bảo lãnh cho chúng sẽ ra sao?

ĐÁP: Khi bà có thể xanh bà đã bảo lãnh cho hai người con trên 21 tuổi còn độc thân, theo luật Di Trú là thuộc diện ưu tiên 2B. Sau khi có quốc tịch, nếu các con bà vẫn còn độc thân thì hồ sơ được chuyển qua diện ưu tiên 1. Nhưng vì các con bà lập gia đình sau khi bà có quốc tịch nên chuyển qua ưu tiên 3 là cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con đã lập gia đình. Diện ưu tiên này đang giải quyết đến năm 2000, nên hồ sơ bảo lãnh cho con bà nộp năm 2003 thì phải mất từ 3 đến 6 năm nữa mới được đi. Bây giờ bà chỉ còn chờ đợi và bổ túc những giấy tờ cần thiết như Bằng Quốc tịch, hôn thú của các con bà. . . để chuyển diện ưu tiên cho các con bà.

9/- HỎI: Người đang apply đơn DF 230 họ còn nhỏ chừng 5 hay 6 tuổi thì chữ ký phải làm sao? (Hồ sơ đang nằm ở Trung Tâm visa Hoa Kỳ).

ĐÁP: Có thể ký dùm. Mẫu DF 3282 là ủy quyền cho người nào phụ trách hay văn phòng luật sư, cho nên đầu tiên cái đó thủ tục Việt Nam gọi là Phần I thì sau này đa số Phần I và Phần II đó phải được làm tại Mỹ. Trước khi cho tiến hành làm nếu không có luật sư đại diện thì Trung Tâm Visa yêu cầu phải có giấy ủy quyền cho người nào phụ trách cái này, thì người đó sẽ làm và ký dùm thôi không có gì trở ngại. Nếu có luật sư thì luật sư có quyền ký mà không cần làm giấy ủy quyền.

Tuấn Vũ

Biên tập phỏng theo trả lời của Luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn

CƯỜI CHỨT CHO ĐZUI

* * * * *

BỒ NHÍ THẬT THÀ

- Lão nghĩ thế nào mà rước con bé chưa đầy 20 tuổi qua đây làm vợ?
- Nó rất là thật thà, nên tui mới rước nó qua Mỹ!
- Làm sao lão biết là nó thật thà?
- Thì lúc trước khi lấy nó, tui có hỏi "Tại sao em chỉ bằng tuổi cháu nội tui, mà em lại chịu lấy tui? Nó nói tại vì gia đình nó nghèo quá nên mới lấy tui cho thoát khỏi cảnh nghèo."
- Chỉ vì nó than nghèo mà lão cho nó là ... thật thà?
- Tui cũng thử lòng nó thêm. Tui hỏi nó:
"Lúc đưa em sang Mỹ, em bỏ tui đi lấy mấy thằng trẻ cỡ tuổi em thì sao?"

Nó mới trả lời: "Em đợi được, vì sức ông cũng chỉ sống tối đa 7 năm là cùng!"

Tui gặng hỏi nó thêm: "Lỡ 5 năm sau em vào được quốc tịch Mỹ. Em không chịu đợi, bỏ tui sớm hơn thì sao?"

Nó suy nghĩ một lát rồi trả lời:

"Nói ông đừng giận, sức ông sống một mình thì kéo dài được 7 năm. Chứ sống chung với em, thì em nghĩ ông thọ được 1 năm là cũng mừng lắm rồi!"...